



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร ๑๖๕

ที่ มค ๐๐๓๓.๐๑๒/ -

วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในบังคับบัญชาและให้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเสนอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(นางสุธิดา คณมะมะ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ลงนามแล้ว

(นายหัสชา น้อยทอง)

นายแพทย์ชัชวาล (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(นายพิทักษ์พงศ์ พายูหะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(นายพิทักษ์พงษ์ พายุหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๗๒ ๙๑๗๑-๒
ที่ มค.๐๐๓๓.๓๐๑/๑๑/๕๗ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โปรดลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้จัดทำประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอเสนอรายชื่อ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และติดป้ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลยางสีสุราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศโรงพยาบาลยางสีสุราช ขออนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

(นางศรีสุดา บัวบุญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

-ลงนามแล้ว/อนุญาต

(นายบัณฑิต หวังสันติวงศา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช



ประกาศโรงพยาบาลยางสีสุราช
เรื่อง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

ด้วยโรงพยาบาลยางสีสุราช มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาล
ยางสีสุราช ระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภท ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และ
ระดับดีมาก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

น

(นายบัณฑิต หวังสันตวงศา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช